

# Số hóa di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa

16:15 27/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Dự định đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ số hóa 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích cấp quốc gia và ứng dụng trên các nền tảng số.**

Ngày 26/6, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, kế hoạch đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu sẽ số hóa 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê di tích, đồng thời tiếp cận đến công chúng qua các ứng dụng trên các nền tảng số.



*Thành cổ Diên Khánh\_Ảnh: N.V.T.*

100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% các di vật, bảo vật quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, trong đó ưu tiên số hóa trên nền tảng số các hồ sơ tư liệu và các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị, có nhu cầu sử dụng cao tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, để thích ứng với sản phẩm mới, 100% người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực

di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật số và thực hiện các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; quản lý, vận hành và khai thác; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch nói trên.

Việc số hóa các di tích lịch sử, di tích văn hóa đã được nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới cũng như các địa phương đi đầu trong nước ứng dụng. Hoạt động này nhận lại được những hưởng ứng tích cực từ công chúng và khách du lịch, cũng như hiệu quả cho kinh tế và công tác lưu trữ.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/so-hoa-di-tich-cap-quoc-gia-cap-tinh-de-lan-toa-gia-tri-van-hoa>